

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 16 กรกฎาคม 2547

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2547) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีก)ศ.พ (.ฉบับที่)ารบริจาคเงินเข้า กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ(

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากรแม่สาย พ .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .ศ.ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ (.... .ศ.พ) .. 2510 (ยกเลิกการควบคุมการนำเข้าโลหะดีบุกผสม(

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติ สข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ (.จชต .สสส.กอ)7/2547

เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ .ศ.2547

เรื่อง รายงานผลการจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ)SAL)

เรื่อง รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2547

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เรื่อง โครงการตลาดสินค้าเกษตรเชียงใหม่ การปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณของ)
(โครงการ

เรื่อง ขอรับจัดสรรอัตรากำลังเพื่อรองรับการถ่ายโอนบุคลากรมาปฏิบัติงานสังกัด
สถาบันราชภัฏ

เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน

เรื่อง ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเกี่ยวกับเรื่อง นโยบายการจัดการขยะของไทย

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินบนต้นน้ำกับผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม กรณีต้นน้ำนาน :

เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

เรื่อง ความก้าวหน้าการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แนว)
(ทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ

เรื่อง รายงานการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงพลังงานของไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ สหภาพพม่า และฟิลิปปินส์

เรื่อง รายงานการประชุมสมัชชาการศึกษา และนิทรรศการด้านการศึกษา

เรื่อง โครงการศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค)Strategic Energy Landbridge)

เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.
2548

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณปี 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เรื่อง โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน การให้องค์การสวนยางเข้าทำประโยชน์จาก)
(สวนยางในป่าสงวนแห่งชาติ

- เรื่อง การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
- เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน
- เรื่อง รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง
- เรื่อง รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- เรื่อง การแก้ไขปัญหาโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง
- เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการสร้างงานและอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต น้ำ) (. ฉบับที่) มันแกวโซลที่มีเอทานอลผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ9)
- เรื่อง การดำเนินงานโครงการที่ราชพัสดุเพื่อสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมธนารักษ์
- เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย มาเลเซีย ครั้งที่ -44
- เรื่อง บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ .ระหว่างสำนักงาน ปปง)The Unitat De Prevencio Del Blanqueig (UPB) ประเทศอันดอร์รา(
- เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย
- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 8 คณะ
- เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง

ข้าราชการการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้าราชการการเมืองกระทรวงสาธารณสุข

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาค
เงินเข้ากองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังรายงานว่า เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้เอกชนผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ สำหรับเงินหรือทรัพย์สินเท่าที่ได้บริจาคให้แก่กองทุนฯ ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับกรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศล ซึ่งจะมีผลต่อการสูญเสียรายได้ทางภาษีเล็กน้อย แต่จะมีส่วนสนับสนุนงานด้านการจัดสวัสดิการของภาครัฐอันจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ) เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการฯ ดังนี้

บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคลักษณะอื่นแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนดังกล่าว

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2547 เป็นต้นไป เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายการกุศลสาธารณะต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายการกุศลสาธารณะ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากรแม่สาย พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากรแม่สาย พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพพม่า และเพื่อการพาณิชย์ การขนส่ง และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ให้สอดคล้องกับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการตรวจตราและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร และหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากรบริเวณชายแดนทางบกด้านนี้ สมควรกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากรแม่สาย ใหม่ โดยเพิ่มทางถนนจากเขตแดนทางบกฝั่งขวาของแม่น้ำสายที่สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 มายังด้านศุลกากรแม่สายเป็นทางอนุมัติ และตั้งด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ขึ้น จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากรแม่สาย พ.ศ. เป็นการกำหนดทางอนุมัติ ด้านพรมแดน และด้านศุลกากรแม่สาย ใหม่ โดยเพิ่มทางถนนจากเขตแดนทางบกฝั่งขวาของแม่น้ำสายที่สะพานมิตรภาพ ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 มายังด้านศุลกากรแม่สายเป็นทางอนุมัติ และตั้งด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ขึ้น

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ยกเลิกการควบคุมการนำเข้าโลหะดีบุกผสม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่.. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ยกเลิกการควบคุมการนำเข้าโลหะดีบุกผสม) ตามที่

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอตามรายงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่า

กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 กำหนดให้สินแร่ดีบุกโลหะดีบุก หรือโลหะดีบุก ผสมปริมาณเกินสองกิโลกรัม เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้าในราชอาณาจักรเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ใช้แร่ที่ผลิตได้ภายในประเทศเพื่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ

ปัจจุบันการผลิตแร่ดีบุกและโลหะดีบุกผสมภายในประเทศลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนมาก ได้มีการนำโลหะดีบุกผสมเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงสมควร ดำเนินการยกเลิกการควบคุมเฉพาะการนำโลหะดีบุกผสมเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้ระบบการใช้โลหะดีบุกผสมของภาคอุตสาหกรรมมีความคล่องตัว ลด ภาวะการใช้แร่ภายในประเทศ ลดขั้นตอนการควบคุมของภาครัฐ และให้มีการ นำเข้าอย่างเสรี จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับที่.. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ยกเลิกการควบคุมการนำเข้าโลหะดีบุกผสม) เป็นการให้ยกเลิกการควบคุม การนำเข้าโลหะดีบุกผสมเข้ามาในราชอาณาจักร

4. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองอำนวยการ เสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส. จชต.) ครั้งที่ 7/2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายของ กอ.สสส. จชต.ค รึ่งที่ 7/2547 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

สรุปสาระสำคัญผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ครั้งที่ 7

1. มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการสนับสนุนงบประมาณแผนงาน/โครงการซึ่งเสนอ ความต้องการโดย สตช. จำนวน 2 รายการ และกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 รายการ โดยให้สำนักงานงบประมาณตรวจสอบในรายละเอียดกับส่วนราชการที่เสนอต่อไป คือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1) โครงการสรรหากำลังทดแทนตำรวจ จำนวน 1,900 คน วงเงิน 87 ล้านบาท ซึ่งควรพิจารณาคัดเลือกฝึกอบรมบุคลากรทดแทนจากใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักและ 2) โครงการจัดหาแผ่นเหล็กเสริม เสื่อเกราะ วงเงิน 52 ล้านบาท

กระทรวงกลาโหม 1) โครงการจัดตั้งโรงเรียนช่างฝีมือทหารวงเงิน 3.6 ล้านบาท 2) รายการค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและค่าปฏิบัติการของกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 วงเงิน 24,204,200 บาท และ 3) โครงการจัดตั้งกองร้อยทหารพราน จำนวน 4 กองร้อย วงเงิน 26,302,300 บาท โดยฝากข้อคิดเพิ่มเติมว่า ควรพิจารณาปรับหน่วยทหารพรานที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ก่อน และควรให้ความสำคัญกับการวางแผนจัดตั้งกำลังประชาชน และกำลังกึ่งทหารเมื่อพร้อมแล้วจึงถอนกำลังหลักออกมาเพื่อใช้เป็นกองหนุนต่อไป

2. ให้หน่วยที่มีความต้องการงบประมาณ จัดทำรายละเอียดความต้องการ เสนอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 เพื่อกลับกรอกก่อนนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เนื่องจากวงเงินงบประมาณมีจำกัดและใกล้ปิดวงงบประมาณ ได้แก่

2.1 แผนงาน.โครงการส่วนที่เหลือของ สดช/

2.2 รายการงบประมาณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2.3 แผนภาพรวมความต้องการที่ครอบคลุมสมบูรณ์และชัดเจน เกี่ยวกับการใช้กำลัง การประกอบกำลัง ของทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และพลเรือน

3. ให้ บก. ทหารสูงสุด จัดทำข้อมูลรายละเอียด Area Communication เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่เนิ่น 4. กำหนดจัดประชุมทบทวนปรับกรอบยุทธศาสตร์ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2547 โดยนำเอาข้อคิดข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นาย จาตุรนต์ ฉายแสง) ประกอบการพิจารณาด้วย

5. เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตามที่สำนักงานงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ เสนอ ดังนี้

ภาพรวม การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2547 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,088,094.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.5 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,163,500.0 ล้านบาท โดยการ จัดสรรงบประมาณสำหรับรายจ่ายลงทุน มีจำนวน 194,294.9 ล้านบาท หรือร้อยละ

ละ 66.4 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำมีจำนวน 893,800.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 102.7 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

งบรายจ่าย จากการจัดสรรงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,088,094.9 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่างบบุคลากร งบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน มีการจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วเกินกว่าจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนร้อยละ 0.2 2.1 และร้อยละ 8.6 ตามลำดับ เนื่องจากส่วนใหญ่มีการโอนรายการงบกลางจากงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายในงบบุคลากร งบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณจริง สำหรับงบรายจ่ายที่มีการจัดสรรให้ต่ำสุด ได้แก่ งบรายจ่ายอื่นและงบลงทุนจัดสรรให้ร้อยละ 75.5 และร้อยละ 88.8 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จัดสรรงบประมาณ	ร้อยละของงบรายจ่าย
งบบุคลากร	324,118.3	100.2
งบดำเนินงาน	109,509.3	102.1
งบลงทุน	101,487.4	88.8
งบเงินอุดหนุน	283,266.8	108.6
งบรายจ่ายอื่น	269,713.1	75.5
รวม (ล้านบาท)	<u>1,088,094.9</u>	<u>93.5</u>

ในระดับกระทรวง กระทรวงที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จัดสรรให้เต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และสำหรับการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่ำสุด ได้แก่ งบกลาง จำนวนร้อยละ 77.4 และกระทรวงคมนาคมจำนวนร้อยละ 91.3 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับตามลำดับ

ในระดับกรม กรมที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 145 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

6. เรื่อง รายงานผลการจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและรับทราบโครงการที่เหมาะสมกับหลักเกณฑ์การใช้เงินกู้ SAL ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 ที่กล่าวข้างต้นแล้วจำนวน 26 โครงการ วงเงิน 3,892.26 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงิน SAL ที่กล่าวได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษาแล้ว โดยได้เบิกจ่าย เงินกู้ ณ เดือนเมษายน 2547 รวมทั้งสิ้น 2,172.60 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 55.82 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

บัดนี้ กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบและอนุมัติให้ จัดสรรเงินกู้ SAL ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการใช้ เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้ตรวจสอบความจำเป็นและความ เข้าช้อนกับการใช้เงินงบประมาณและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกู้ SAL ตามนัยมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 แล้ว 1 โครงการ คือ โครงการ สนับสนุนที่ปรึกษาไทยไปทำงานต่างประเทศ ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ วงเงิน (.สบน)150 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมที่ ปรึกษาไทยไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน โดยจัดทำโครงการนำร่องให้ที่ ปรึกษาทำหน้าที่ ดังนี้

- 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามแผนความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้านภายใต้แผนงานโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการความร่วมมือทาง/ เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง)Greater Mekong Sub region : GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย ไทย-มาเลเซีย-)Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Development Project : IMT-GT) กองทุนความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศ เพื่อนบ้าน)NECF) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน)Economic Cooperation Strategy : ECS) ซึ่งมีโครงการ มากกว่า 100 โครงการ วงเงินลงทุนมากกว่า 800,000 ล้านบาท หรือ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจากแหล่งเงิน อาทิ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่าง ประเทศแห่งญี่ปุ่น และกองทุนความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศ เพื่อนบ้านของประเทศไทย และ
- 2) จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและ ประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ปรึกษาไทยเข้าไปดำเนินการคัดเลือกโครงการนำ

ร่องที่มีศักยภาพเพื่อพิจารณาดังแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบเบื้องต้น และการสำรวจเพื่อ ออกแบบรายละเอียด การควบคุมงาน รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดหา เงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในขั้นตอนดำเนินการ ก่อสร้างและการจัดซื้อสินค้า

ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวจะช่วยที่ปรึกษาไทยให้มีข้อมูลและสามารถแข่งขันเข้าไปรับงานใน โครงการ พัฒนา ต่าง ๆ ตามแผนที่กล่าวในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสร้างโอกาสให้ ภาคเอกชนไทยได้ร่วมตัวในรูปแบบการทำงานร่วมกันเพื่อไปประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา การรับเหมาก่อสร้าง การขายสินค้าและบริการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในโครงการภายใต้ ความช่วยเหลือของประเทศไทยและโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินกู้อื่น ๆ นอกจากนี้ ประสพการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการดังกล่าวยังจะช่วยสนับสนุน ศักยภาพของที่ปรึกษาไทยในการไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าไป แข่งขันกับที่ปรึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน ระหว่างประเทศได้ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ปรึกษาไทยยังไม่มีโอกาสได้รับการ คัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งที่มีประสพการณ์สูง เนื่องจากที่ปรึกษาไทยไม่มี ประสพการณ์ในการทำงานในโครงการภายใต้ความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบัน การเงินระหว่างประเทศ

สำหรับความสอดคล้องกับการขอใช้เงินกู้ SAL โครงการดังกล่าวจัดอยู่ในหมวดหมู่ โครงการ/แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ เร่งด่วนหรือที่สอดคล้องกับนโยบายการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและการปฏิรูป ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

7. เรื่อง รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2547 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยในไตรมาส 1 ของ ปีงบประมาณ 2547 (ต.ค.-ธ.ค. 2546) มีดังนี้

สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง 17 กลุ่มสินค้า มีมูลค่านำเข้ารวม 240.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2546 61.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ร้อยละ 34.56

มูลค่าการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง 17 กลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่านำเข้ารวมของ สินค้าทุกชนิดในช่วงไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2547 แล้ว)20,918.94 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่านำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง (17 กลุ่มมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.15 ของมูลค่านำเข้ารวม

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่านำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยในช่วงไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2547 กับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2546 ปรากฏว่ามีมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น จำนวน 16 รายการ ตั้งแต่ร้อยละ 3.86 ถึง ร้อยละ 145.89 และมี 1 รายการ มีมูลค่านำเข้าลดลงร้อยละ 25.01

สินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

4.1 ผลไม้ มีมูลค่านำเข้า 46.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 27.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ร้อยละ 145.89

4.2 สุราต่างประเทศมีมูลค่านำเข้า 43.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 27.82

4.3 น้ำหอมและเครื่องสำอาง มีมูลค่านำเข้า 35.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 26.56

สินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2547 มีอัตราการนำเข้าเพิ่มขึ้น 15 รายการเมื่อเปรียบเทียบ กับช่วงเดียวกันของ (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) ปีงบประมาณ 2546 โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ 1) ผลไม้ 2) ไฟแช็คและอุปกรณ์ 3) เลนส์ 4) สูท เสื้อ กระโปรง ฯ 5) ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ มีอัตราการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 145.89, 80.82, 46.72, 45.81 และ 37.01 ตามลำดับ

8. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2547 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ วงเงิน 1,509.73 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่น ประมาณ 213.54 ล้านบาท

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.1 โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเสริมสร้างสันติ
สุขภาคใต้ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธาน และ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
จำนวน (เลขานุการ 13 โครงการ วงเงิน 1,961.41 ล้านบาท เกิดการจ้าง
แรงงานท้องถิ่นประมาณ 138.00 ล้านบาท

2.2 โครงการที่หน่วยงานในสังกัดเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้ว ไม่ผ่านการพิจารณา และมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ วงเงิน 1,875.54 ล้านบาท
เกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นประมาณ 164.65 ล้านบาท

โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2548 จำนวน 43 โครงการ วงเงิน
1,129.75 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นประมาณ 86.37 ล้านบาท

โครงการที่มีความจำเป็นแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ
วงเงิน 795.31 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นประมาณ 80.36 ล้านบาท

กิจกรรมของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และให้เกิด
การจ้างแรงงานและรายได้ให้แก่ประชาชน

9. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อน

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อนตามที่กระทรวงแรงงานรายงานว่าได้ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานได้ให้ความร่วมมือสรุปได้ ดังนี้

การดำเนินการในส่วน of กระทรวงแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ได้รับการจ้างงาน
จำนวน 108,638 คน ทำงานในภาครัฐจำนวน 29,406 คน ค่าตอบแทนวัน
ละ 200 บาท และทำงานในภาคเอกชน จำนวน 79,232 คน ค่าตอบแทนชั่วโมง
ละ 23 บาท

การดำเนินการในส่วน of กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการงบประมาณ จำนวน 300 ล้าน
บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้สามารถจ้างนักเรียน นักศึกษา ได้จำนวน
100,000 คน

10. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมพิจารณางบประมาณ โดยปรับแผนใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ทำการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 แห่ง ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) รายงานว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องประชุมพิจารณางบประมาณ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 นั้น สผ.ได้สำรวจความเสียหายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องดังกล่าว รวมทั้งการจัดหาครุภัณฑ์ ได้ข้อสรุปว่า การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณ จำนวน 30,200,800 บาท เพื่อจัดซื้อด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบนำเสนอข้อมูล ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ และระบบควบคุมการทำงาน จำนวน 19,695,800 บาท รวมทั้งปรับปรุงห้องประชุมงบประมาณ และงานครุภัณฑ์ลอยตัว จำนวน 10,505,000 บาท เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของ สผ. ไม่เพียงพอ

โดยปรับแผนใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ทำการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสผ. 1 แห่ง ที่ขออนุมัติขยายเวลากันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีดังกล่าว ภายในวงเงิน 30,200,800 บาท โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบนำเสนอข้อมูล ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ และระบบควบคุมการทำงาน จำนวน 19,695,800 บาท นั้น เห็นควรให้ สผ. เสนอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนดำเนินโครงการด้วย

11. เรื่อง โครงการตลาดสินค้าเกษตรเชียงใหม่ (การปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณของโครงการ)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ขอบปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณของโครงการตลาดสินค้าเกษตรเชียงใหม่ ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว จำนวน 314.25 ล้านบาท จากเดิมซึ่งจำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 306.25 ล้านบาท หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จำนวน 3.00 ล้านบาท และหมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 5.00 ล้านบาท โดยปรับเปลี่ยนในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งจำแนกเป็นเงินจ่ายขาดให้กับ

สหกรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตลาดกลางและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานจากเดิม จำนวน 279.27 ล้านบาท เป็นจำนวน 302 ล้านบาท

และจ่ายขาดให้กับสหกรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเดิม จำนวน 26.98 ล้านบาท เป็นจำนวน 12.25 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (16 ก.ย. 46 และ 27 เม.ย. 47) กษ. ได้รับงบประมาณจำนวน 314.25 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการตลาดสินค้าเกษตรเชียงใหม่ ซึ่งจำแนกเป็น 1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปให้สหกรณ์ จำนวน 306.25 ล้านบาท แยกเป็น จ่ายขาดให้สหกรณ์ใช้ก่อสร้างตลาดกลางพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน 279.27 ล้านบาท และ จ่ายขาดให้สหกรณ์เป็นงบดำเนินงาน 26.98 ล้านบาท 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 3.00 ล้านบาท 3. หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 5.00 ล้านบาท

ซึ่งต่อมาเมื่อคณะกรรมการกั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 [ฝ่ายเศรษฐกิจ (เดิม)] เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรภาคเหนือ มิให้มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอย และให้สอดคล้องกับสภาพภูมิทัศน์ และอาคารข้างเคียง ซึ่งต่อมารวมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษารูปแบบและการดำเนินงานของตลาดที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกั่นกรองฯ ดังกล่าว จึงต้องปรับปรุงแบบแปลนอาคารสิ่งก่อสร้างใหม่ จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติมจาก 279.27 ล้านบาท เป็น 302 ล้านบาท โดยจะขอปรับปรุงประมาณภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อกรดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว

12. เรื่อง ขอรับจัดสรรอัตรากำลังเพื่อรองรับการถ่ายโอนบุคลากรมาปฏิบัติงานสังกัดสถาบันราชภัฏ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอรับจัดสรรอัตรากำลังเพื่อรองรับการถ่ายโอนบุคลากรมาปฏิบัติงานสังกัดสถาบันราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้จัดสรรอัตรากำลังรับโอนข้าราชการมาเป็นข้าราชการครู จำนวน 266 อัตรา และรับโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 404 อัตรา รวม 670 อัตรา โดยให้เกลี้ยจากอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการก่อน หากไม่เพียงพอให้จัดสรรจากอัตรากำลังที่รับคืนตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และตำแหน่งที่รับคืนจากการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2547 ทั้งนี้ ไม่ให้มีการกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่

การกำหนดกรอบอัตรากำลัง สำหรับตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนควรกำหนดตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอองค์การกลางการบริหารงานบุคคลพิจารณา ส่วนตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ควรกำหนด

ตำแหน่งเป็นพนักงานราชการ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 พิจารณา สำหรับอัตราค่าจ้างบุคลากร นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยังมีใหม่มหาวิทยาลัยในกำกับจึงควรให้ได้รับค่าจ้างเท่ากับของบุคลากรในระบบเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติกรอบอัตราค่าจ้างแล้ว ให้กระทรวงศึกษาธิการขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

ให้กระทรวงศึกษาธิการรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย นายวิษณุ เครือ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (เป็นประธานไปพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการนำอัตราค่าจ้างที่ (งม คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐจัดสรรคืนให้ไป จัดสรรเป็นอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบัน ราชภัฏ หากยังขาดอยู่ให้รอจากตำแหน่งที่จะเกษียณอายุของข้าราชการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยขอรับการจัดสรรจากคณะกรรมการกำหนด เป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐต่อไป ไม่ควรกำหนดตำแหน่งใหม่

13. เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่าง ยั่งยืน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล อย่างยั่งยืน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แล้วมีมติดังนี้

รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอจัดทำ (ร่าง) กฎหมายการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.2 (ฝ่ายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นประธานที่ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (เห็นควรเน้นการส่งเสริมบทบาทของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันด้วย และสามารถ ตรวจสอบได้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการบริหารจัดการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ประเทศ และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการนี้ โดยให้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.2 (ฝ่ายเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดำเนินการด้วย (

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างระบบนิเวศบกและทะเล (ecotone) ที่ประกอบด้วย ทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่สำคัญ อาทิ ป่าชายเลน ปะการัง และ หญ้าทะเล ซึ่งมีลักษณะกายภาพของโครงสร้างระบบนิเวศที่ช่วยลดพลังงานคลื่น และรักษาสภาพชายฝั่งทะเล รวมทั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่เป็นฐานการผลิตสำคัญของชุมชนประมงที่อยู่อาศัยทำกินอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งมีความเสื่อมโทรม เนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นอันมาก ทั้งยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของประชาชน

ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยซึ่ง มีความยาวรวมประมาณ 2,600 กิโลเมตร แบ่งเป็น ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีความยาว 1,650 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รวม 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามันมีความยาว 950 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รวม 6 จังหวัด ล้วนแต่ประสบปัญหาชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ โดยได้มีการพยายามแก้ไขปัญหาค้นหาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะด้วยโครงสร้างทางวิศวกรรม ป้องกันเฉพาะจุดที่เกิดปัญหา ซึ่งนอกจากนี้จะไม่สามารถหยุดยั้งการสูญเสียที่ดินชายฝั่งทะเลแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสื่อมโทรมต่อพื้นที่ข้างเคียง

ปัญหาการดำเนินงานแก้ไขป้องกันพื้นที่ชายฝั่งไม่มีความเป็นเอกภาพ เนื่องด้วยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลายส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมโยธาธิการและผังเมือง และอื่น ๆ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีลักษณะการดำเนินการเฉพาะส่วนที่แต่ละหน่วยงานมีภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและหยุดยั้งการกัดเซาะชายฝั่งได้

เพื่อให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นจนเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอันส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพ บรรเทาจนถึงสามารถหยุดยั้งได้ รวมถึงมีการแก้ไขปัญหาค้นหาที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาดังกล่าว

14. เรื่อง ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่อง นโยบายการจัดการขยะของไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง นโยบายการจัดการขยะของไทย ตามที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปดำเนินงาน ดังนี้

รับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาดำเนินการตามประเด็นอภิปราย ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.2 (ฝ่าย เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นาย) เป็นประธาน เช่น การจัดการขยะจากกิจการอุตสาหกรรม (จาตุรนต์ ฉายแสง โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการ แหล่งกำจัดขยะ และการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีสะอาด

รับไปพิจารณาปรับแผนการจัดการขยะทั้งแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการตามประเด็น อภิปราย ข้อ 1 โดยให้คำนึงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อให้สามารถประสานการดำเนินงาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในภาคเหนือเสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดลำพูนด้วย

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะทั้งหมดเพื่อหารือกับรองนายกรัฐมนตรี นาย) ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป (จาตุรนต์ ฉายแสง

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่ คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงานได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ พร้อมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นจากองค์กรภาคประชาชน นักวิชาการ นักธุรกิจและหน่วยราชการที่ เกี่ยวข้องและจัดสัมมนาใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และองค์กรทุกภาค ส่วน เพื่อจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง "นโยบายการจัดการขยะของไทย" ซึ่ง ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 สภาที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาผล การศึกษาของคณะทำงานฯ และมีมติให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรีเรื่อง "นโยบายการจัดการขยะของไทย" มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมด้านการพัฒนาระบบกำจัดขยะจากชุมชน ขยะอันตรายจาก ภาคอุตสาหกรรม ขยะติดเชื้อ ขยะจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และขยะ อันตรายจากต่างประเทศให้ได้มาตรฐานทั่วประเทศ

รัฐบาลควรพิจารณาใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ จ่ายเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

สนับสนุนให้จังหวัดมีศูนย์รวมกำจัดขยะจากชุมชน

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแลกเปลี่ยนกากอุตสาหกรรม

ปรับปรุงองค์กรและกฎหมายรับผิดชอบการจัดการขยะ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะและส่งเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ

รัฐควรส่งเสริมให้มีการสอน และฝึกอบรมในเรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดของเสียที่ถูกต้องวิธีให้แก่ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม

15. เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินบนต้นน้ำกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีต้นน้ำน่าน

คณะรัฐมนตรีรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินบนต้นน้ำกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีต้นน้ำน่าน และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการไปพิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาฯ ด้วย

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงาน ว่า สภาที่ปรึกษาฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการศึกษาปัญหาสิทธิการถือครองและการทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เป็นประโยชน์ โดยนำประเด็นปัญหาต้นน้ำในจังหวัดน่านเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากได้เกิดข้อพิพาทของประชาชน 2 กลุ่ม (ราษฎรบ้านเขียงกลางกับราษฎรบ้านป่ากลาง) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบุกรุกที่ดินบริเวณต้นน้ำ เพื่อทำประโยชน์ทางการเกษตรและอื่น ๆ จนทำให้ที่ดินปลายน้ำได้รับผลกระทบ ในกรณีนี้ สภาที่ปรึกษาฯ มีมติให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "สิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีต้นน้ำน่าน" ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการแบ่งปันทรัพยากรที่ดินบนต้นน้ำอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ สำระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การแก้ปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า อาจใช้ยุทธศาสตร์ โดยให้ "คนอยู่กับป่า" ราษฎรถือครองที่ดินจำนวนที่พอเหมาะกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพียงเพื่อทำกินเลี้ยงชีพเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง หรือ "เศรษฐกิจพอเพียง" อีกแนวทางหนึ่งรัฐจะให้สิทธิกับราษฎรผู้เข้าไปปลูกป่า ไม้ตัดต้นไม้ที่โตแล้วไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด

รัฐควรปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการส่งเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ ตลอดจนเขตที่ดินทำกินบนพื้นที่สูง โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ราบ ดังนั้น รัฐจึงไม่ควรที่จะส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวหรือการปลูกพืชในลักษณะเป็นการเกษตรเชิงพาณิชย์ ที่ต้องการปริมาณน้ำเป็นจำนวนมากหรือการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีฆ่าวัชพืช เพราะจะส่งผลกระทบต่อแหล่งของลำนํ้า

การมีสิทธิในที่ดินทำกินเพื่อเลี้ยงชีพ มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางสังคมของประเทศ จึงจำเป็นที่รัฐพึงจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนที่ไร้ที่ทำกินในสถานที่และจำนวนที่เหมาะสม

รัฐไม่ควรให้เอกสารสิทธิในลักษณะที่ผู้ถือครองสามารถจะจำหน่ายหรือถ้อยโอนให้แก่ประชาชนที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เช่น โฉนด นส .3 หรือ ใบเหี้ยบย่ำ เป็นต้น แต่ควรให้เอกสารที่ใช้สิทธิครอบครองเพื่อทำกินเท่านั้น อนึ่ง รัฐควรให้สิทธิครอบครองที่ดินอีกลักษณะหนึ่งคือ สิทธิครอบครองเพื่อทำกินของชุมชน ซึ่งในแต่ละภูมิภาคก็จะมีรูปแบบการถือครองที่ดินของตนเองอยู่ก่อนแล้ว

ส่งเสริมให้ราษฎรได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำเอาเศษไม้ ใบไม้ที่ตกหล่น พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่เหลือใช้ และมูลสัตว์ นำมาผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้ทดแทนปุ๋ยเคมี

แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาแหล่งต้นน้ำในระยะสั้น รัฐควรจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้ำตื้นเขิน เนื่องจากการทับถมของเศษหินเศษดินที่พังทลายตกลงมาจากที่สูง อันส่งผลกระทบต่อเส้นทางไหลของน้ำ

ควรให้ภาคประชาชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการควบคุม ดูแลการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากป่า ประการสำคัญรัฐจะต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของป่า ซึ่งเป็นสมบัติของประชาชนทั้งชาติ

กระบวนการ รูปแบบ และวิธีดำเนินการต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอันเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทำกิน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแหล่งต้นน้ำ และการบูรณการตัดไม้ทำลายป่า ไม้ใช้แนวทางสันติวิธีโดยไม่เลือกปฏิบัติควรละเว้นการใช้กำลังและอำนาจ

16. เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้พัฒนาอาชีพประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง แต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงขอให้ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปทบทวนความจำเป็นของการดำเนินการโครงการต่างๆ ในภาพรวม ให้เหมาะสมและไม่เกินความซ้ำซ้อนให้จัดลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนของการดำเนินโครงการ รวมทั้งวงเงินงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

17. เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ สรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2547 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการและเห็นชอบให้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

เรื่องที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินการ

ให้ใช้นโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า โดยให้ดำเนินการ 3 ชั้น คือ

- 1.1 หยุดยั้งการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าโดยทันที และทำอย่างต่อเนื่อง
- 1.2 จัดระบบการให้สิทธิแก่ราษฎรยากจนอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
- 1.3 เร่งรัดการปลูกป่าเพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ

ให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินและเอกสารสิทธิ ซึ่งแต่เดิมมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ และมีหลักปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยมอบให้รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) วังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเรื่องแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Plan) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบทางด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เห็นชอบให้กองบังคับการตำรวจป่าไม้ ทำเรื่องให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พิจารณามอบอำนาจให้ตำรวจป่าไม้มีอำนาจในการทำสำนวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้ที่เป็นคดีสำคัญได้ทั่วประเทศ

ให้กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือชี้แจงความเข้าใจกับกรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความเข้าใจมีความชัดเจนและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สืบเนื่องจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0207/ว 981 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2532

เรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินการ

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสมควรพิจารณาให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพราะผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่าอาจนำมาซึ่งความเสียหายของสภาพแวดล้อมของประเทศและยังก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมอีกด้วย

ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน รวมทั้งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับการดำเนินงาน โดยมีกองบังคับการตำรวจป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับคำสั่งขึ้นตรงทางยุทธการ และให้สามารถขอรับการสนับสนุนจากทุกกองทัพได้อีกด้วย

ให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ เป็น Balance Scorecard ในการประเมินและจัดทำคาร์บอนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้นำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการสำรวจจากระยะไกล เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และอื่น ๆ มาใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องในลักษณะ Real time และ Intensive

เมื่อพบการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าให้ดำเนินการตรวจสอบและสืบสวนเบื้องต้นหากเป็นราษฎรที่ยากจนให้พิจารณาโดยยึดหลักนิติธรรม และหากเป็นการบุกรุกโดยนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้จัดระบบการเฝ้าระวังดูแลและปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกโดยทันที

ให้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในกรณีที่จะมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแปลงใหญ่ โดยจะต้องละเว้นการใช้พื้นที่ป่าในเขตอนุรักษ์และพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และก่อนการอนุญาตจะต้องได้รับการตรวจสอบจริง ๆ ในพื้นที่ก่อนเป็นรายแปลง รวมทั้ง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย

ให้หน่วยราชการที่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ดำเนินการตามเงื่อนไขซึ่งกำหนดให้รักษาพื้นที่ป่าไม้และปลูกป่า 20% ของพื้นที่โดยเคร่งครัด

ให้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบที่เป็น/ข้อจำกัดในการป้องกันรักษาป่าหรือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่ามากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ป่าไม้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทางด้าน Logistics เช่น เฮลิคอปเตอร์ และยานพาหนะอื่น รวมทั้งให้สามารถขอกำลังจากทุกกองทัพเข้าช่วยปฏิบัติงานได้

ควรทบทวนนโยบายการเกษตรในพื้นที่สูง โดยเฉพาะการทำเกษตรที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การเกิดมลภาวะจากการใช้ยาฆ่าแมลง และการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขา เป็นต้น

ให้เร่งรัดจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. การดำเนินงานที่ผ่านมา

2.1 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 126/2547 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 เรื่อง จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง (.คอป) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธาน และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

2.2 คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้มีการประชุมครั้งที่ (.คอป)1/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2547 มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจังหวัด เร่งรัดและเข้มงวดในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยทันที และกำหนดให้มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด

ทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ที่ต้อง
รับผิดชอบ รวมทั้งให้รายงานผลอย่างต่อเนื่อง

2.3 นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 144/2547 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2547 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติและระดับจังหวัด คือ 1) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ (.ศปท)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อำนวยการศูนย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ -
) สิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ และ 2)
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับ
จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ (.จ.ศปท)

2.4 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0211.5/ว 1775 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2547 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งผลการประชุมรับมอบ
นโยบายของ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 โดยกำหนดมาตรการ
ให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในการยุติการบุกรุกทำลายป่า การเฝ้าระวังและปลูก
ป่าทดแทนในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก การควบคุมพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ การส่งเสริมการปลูก
ป่า การส่งเสริมพลังงานทดแทน การใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกล การรักษา
พื้นที่และปลูกป่า ร้อยละ 20 ของหน่วยราชการที่ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และ
การประชาสัมพันธ์-

18. เรื่อง ความก้าวหน้าการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำ ปิง

คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่
ลุ่มน้ำปิง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการ
ดำเนินงานตามแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ได้
นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะ
ที่ 3 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) เป็นประธาน และ
คณะรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพหุภาคีพื้นที่ลุ่มน้ำปิง
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 6 จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก)

ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาค (กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ประชาชน และนักวิชาการจากส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 40 คน ร่วมเป็น กรรมการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ รวม 3 ครั้ง

จัดตั้งสำนักงานชั่วคราว เพื่อประสานการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำปิงโดยเฉพาะ โดยในส่วนกลาง ตั้ง ณ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ตั้งอยู่ ณ กลุ่ม จัดการต้นน้ำ สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ (ห้วยแก้ว) ที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ณ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ ประสานงานการฟื้นฟู ลุ่มน้ำปิง ทั้งในด้านการสนับสนุนและช่วยเหลือทาง วิชาการและข้อมูลสารสนเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การดูงาน และการจัดเวทีประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ที่จะจัดตั้งขึ้น รวมทั้ง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดเวทีชาวบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมภาค ส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการท้องถิ่น ในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา 20 ลุ่มน้ำ ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิง โดยทำการชี้แจงและสร้าง ความเข้าใจถึงความจำเป็นมาโครงการมติดคณะรัฐมนตรี และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการฟื้นฟู ในลักษณะพหุภาคี ตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง สำหรับการดำเนินงานในระดับพื้นที่ในทุกระดับ

จัดทำกรอบแผนการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่ม น้ำปิงโดยพหุภาคีมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2547 (การดำเนินงานร่วมกับภาค ประชาชนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ (สิ่งแวดล้อมพหุภาคีพื้นที่ลุ่มน้ำปิงแล้ว เสนอต่อสำนักงบประมาณเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50 ล้านบาท และ สำนักงบประมาณเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ได้แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 47.529 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟื้นฟู ลุ่มน้ำปิง

จัดประชุมประกาศเจตนารมณ์ร่วมของนายกรัฐมนตรีและภาคประชาชนในการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่าง ๆ ประมาณ 2,500 คน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและประกาศให้พื้นที่ลุ่มน้ำปิงเป็น พื้นที่นำร่อง และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันของภาครัฐและภาค ประชาชน ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งในการ ประชุมดังกล่าวตัวแทนประชาชนจากพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทั้ง 20 ลุ่มน้ำสาขา ได้กล่าว

แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันในการรักษาแม่น้ำปิงไว้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังสืบไป

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 2 ชุด ภายใต้คณะกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพหุภาคีพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ได้แก่ คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนงาน และงบประมาณในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง เพื่อบูรณาการแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ตามมาตรการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

สำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป สรุปได้ดังนี้

ดำเนินงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปิง ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2547 ที่ได้กำหนดไว้แล้ว จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 70 โครงการ งบประมาณรวม 1,200 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการฟื้นฟูฯ ในระยะสั้น และระยะกลาง เช่น การปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ การจัดระเบียบชุมชนและที่ดินทำกิน การก่อสร้างฝายต้นน้ำ การทำแนวกันไฟ การปลูกป่าเศรษฐกิจ การปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ การปรับปรุงฟื้นฟูระบบน้ำเสียรวมชุมชน การสำรวจเพื่อจัดการทรัพยากรธรณี การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล การรณรงค์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

เริ่มดำเนินงานตามกรอบแผนการดำเนินงานเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำปิงโดยพหุภาคีมีส่วนร่วมปี 2547 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 จำนวน 47.5 ล้านบาท สำหรับดำเนินงานร่วมกับภาคประชาชนใน 20 ลุ่มน้ำสาขา ซึ่งแผนการดำเนินงานในปีแรก จะมุ่งเน้นการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

2.1 การสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

2.2 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย

จัดทำแผนการปฏิบัติงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำปิงโดยชุมชน และกำหนดกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับ/ มาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

จัดทำโครงการนำร่องของหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรชุมชน และเครือข่าย
ในระดับลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำสาขา และลุ่มน้ำปิง รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและโครงข่ายการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กันอย่างเป็นระบบ

รณรงค์และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง การป้องกันและ (.ทสม)
รักษาป่า การปลูกป่าหมู่บ้าน และกิจกรรมอื่น ๆ ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 ตัวอย่างกิจกรรมโครงการนำร่อง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ/
สิ่งแวดล้อมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนร่วมกับประชาชน องค์กรชุมชน และ
เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในพื้นที่
ลุ่มน้ำสาขา 20 ลุ่มน้ำ เช่น

เร่งรัดฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารโดยการปลูกป่า การปลูกหญ้าแฝกและ
การจัดทำฝายทดน้ำ (ฝายแม้ว)

การควบคุมไฟป่าในบริเวณพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่วิกฤต

การจัดระเบียบชุมชนและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่สูงและพื้นที่
ต้นน้ำลำธาร

การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ำและ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

การจัดการปัญหาเรื่องทรายที่ทับถมปิดกั้นทางไหลของน้ำและการ
อนุญาตดูดทราย

การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้นควบคู่ไปกับการบังคับใช้
กฎหมายสำหรับผู้ก่อให้เกิดมลพิษ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเหมาะสมเพื่อการจัดการขยะ
และน้ำเสียโดยชุมชน

การพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในลักษณะ
ของเครือข่ายหรือพันธมิตรกับองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรอื่น ๆ ในระดับพื้นที่ เป็นต้น

ประสานงานกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณปี 2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเหลือมือออกไปอีก 6 เดือน จนถึงเดือนมีนาคม)2548) เนื่องจากมี ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างจำกัด ประมาณ)3 เดือนโดยเฉพาะกิจกรรมการ (เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัด แผนการฟื้นฟูฯ ลุ่มน้ำปิงและการจัดทำแผนประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ในแต่ละปี รวมทั้ง การดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่องการฟื้นฟูฯ ลุ่มน้ำปิง / ซึ่งหากมีข้อจำกัดในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว จะส่งผลให้แผนการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ที่ดำเนินงานร่วมกับภาค ประชาชนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ ความเห็นชอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 และตามที่นายกรัฐมนตรีได้ ประกาศเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำปิง ร่วมกับภาคประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีการ พัฒนาอื่น ๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2546 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จัดทำการศึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำปิง โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ

19. เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (แนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ)

คณะรัฐมนตรีรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของเรื่อง รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ ตาม ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประเด็น อภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.2 (ฝ่าย การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

สภาที่ปรึกษาฯ รายงานว่า คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของชุมชนทั่วประเทศ โดยจัดประชุมเสวนาร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและนักวิชาการ รวมทั้งการศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อ

จัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 สภาที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาผลการศึกษาของคณะทำงานฯ แล้ว มีมติให้เสนอปัญหาของการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาของการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

- 1.1 ขาดบุคลากรที่ชำนาญด้านการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา
- 1.2 ขาดความชัดเจนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย
- 1.3 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขอเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน
- 1.4 ขาดงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย
- 1.5 บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเป็นกรณีตัวอย่างที่มีปัญหาในเรื่องประเด็นนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน การสำรวจออกแบบ รวมทั้งงบประมาณโดยรวม ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริงแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2. ข้อเสนอแนะ

- 2.1 ภาครัฐควรกดดันให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองซึ่งจะเป็นการระบุตำแหน่งการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมการขยายตัวของเกษตรกรรม ปศุสัตว์ รวมทั้งอุตสาหกรรมเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.2 ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมรับรู้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
- 2.3 ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาจากแผนผังเมืองกำหนดภาระหน้าที่ที่ท้องถิ่น จะต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และน้ำเสีย พร้อมงบประมาณที่จัดสรรตามแผนการดำเนินการไว้ให้ชัดเจน
- 2.4 นำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังและผลักดันให้มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความเป็นธรรมแก่ชุมชนและประชาชน
- 2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากไม่ประสงค์จะดำเนินงานและดูแลบำรุงรักษา ระบบเองก็สามารถจ้างเอกชนหรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีความชำนาญการควบคุมระบบหรือมอบหมายให้องค์การจําดการน้ำเสียมารับดำเนินการแทนได้

- 2.6 เสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ศักยภาพในการบริหารจัดการ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน ระบบบำบัดน้ำเสียและดูแลบำรุงรักษา
- 2.7 ภาครัฐจะต้องกวดขันและตรวจสอบการใช้กฎหมายในเรื่องการบำบัดน้ำเสียก่อน ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างจริงจัง
- 2.8 ภาครัฐควรมีระบบบำบัดน้ำเสียระบบอื่น ๆ นอกจากระบบสามัญ (Conventional Treatment) ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2.9 ภาครัฐต้องมีความชัดเจนภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ปี 2545 ในประเด็น ต่างๆ ได้แก่ ส่วนราชการกำกับดูแล (Regulator) ส่วนราชการดำเนินการเชิง ปฏิบัติ (Operator) และส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการในลักษณะก่อสร้าง ระบบและปัจจัยประกอบ
- 2.10 ภาครัฐต้องมีแผนในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
- 2.11 ภาครัฐควรแก้ไขนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน แผนปฏิบัติ แผนงบประมาณ ส่วนราชการรับผิดชอบ การจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
- 2.12 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมูลค่าสูงควรให้องค์กร วิชาชีพกลาง เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบความถูกต้องทุกด้าน รวมถึงการกำหนด Conceptual Design เพื่อมิให้ เกิดการผิดพลาด
- 2.13 ควรมีการประเมินผลโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียในจังหวัดต่างๆ รวมถึง กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาความคุ้มค่าการลงทุนและการดำเนินงานให้เป็น ประโยชน์และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน

20. เรื่อง รายงานการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงพลังงานของไทยกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ สหภาพพม่า และฟิลิปปินส์

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมหารือทวิภาคีระหว่าง ไทยกับสาธารณรัฐ ประชาชนจีน,เกาหลีใต้, สหภาพพม่า และฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้

การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายไทยได้เสนอโครงการ Strategic Energy Landbridge (SELB), Bioenergy Revolution Strategy for Asia, ASEAN Energy Grid ซึ่งฝ่ายจีนได้ให้ความสนใจและสนับสนุน

การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ฝ่ายไทยได้เสนอโครงการ Strategic Energy Landbridge การทำ Oil Stockpiling และ Bioenergy ซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับสหภาพพม่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการผลักดันโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงระหว่างกันในการประชุมสุดยอดผู้นำ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS) ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ตลอดจนเห็นความสำคัญในการร่วมมือพัฒนาพลังงานน้ำจากลุ่มน้ำสาละวิน ทั้งนี้ฝ่ายไทยยินดีให้ความช่วยเหลือสหภาพพม่าเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามที่สหภาพพม่าเสนอมา

การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ฝ่ายไทยยินดีให้ความร่วมมือในการเข้าไปสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม ขยายสถานีบริการน้ำมันมากขึ้นในฟิลิปปินส์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการตามที่ฝ่ายฟิลิปปินส์เสนอมา ทั้งนี้ฝ่ายฟิลิปปินส์ยังเสนอให้การสนับสนุนโครงการ Strategic Energy Landbridge และ Revolution Strategy for Asia ตามที่ฝ่ายไทยเสนอด้วย

21. เรื่อง รายงานการประชุมสมัชชาการศึกษา และนิทรรศการด้านการศึกษา

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการประชุมสมัชชาการศึกษาและนิทรรศการด้านการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) และสำนักงานศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education) จัดการประชุมสมัชชาการศึกษาและนิทรรศการด้านการศึกษา (SEAMEO-UNESCO Education Congress and Expo) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดและทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนเพื่อความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง" (Adapting to Changing Times and Needs) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2547

วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือ เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการและสถาบันการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ได้ตระหนักและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการศึกษ และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อค้นหาแนวทางสำหรับการพัฒนาทางการศึกษาในอนาคต

22. เรื่อง โครงการศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค (Strategic Energy Landbridge)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง โครงการศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค (Strategic Energy Landbridge) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดตั้งเขตปลอดอากรที่ศรีราชา (Sriracha Hub)

เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค (Strategic Energy Landbridge : SELB) กระทรวงพลังงานรายงานว่าการดำเนินงานตามโครงการศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคประกอบด้วย

1.1 **การจัดตั้งเขตปลอดอากรที่ศรีราชา** การดำเนินการที่แล้วเสร็จ คือ การแก้ไขกฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการส่งออกปิโตรเลียมไปต่างประเทศ จำนวน 18 ฉบับ และผู้ค้าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกรรมในเขตปลอดอากรแล้ว 3 ราย สำหรับแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป คือ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต ๓ ราย และผู้ประกอบการค้าน้ำมันที่ส่งออกอยู่แล้วให้เข้ามาทำการค้าในเขตปลอดอากร ประกอบด้วย 1) การจัดหาคลังน้ำมันให้เพียงพอกับการทำธุรกรรมในเขตปลอดอากร 2) การอำนวยความสะดวกในเรื่องการผสมน้ำมัน (Blending) 3) การมีระบบภาษีและบัญชีที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมการค้าน้ำมัน 4) การมีระบบการเงินที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมการค้าน้ำมัน

1.2 **โครงการเส้นทางยุทธศาสตร์พลังงาน (SELB)** สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาและสำรองน้ำมัน เพิ่มทางเลือกเส้นทางการขนส่งน้ำมันแทนช่องแคบมะละกา การพัฒนาตลาดน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมต่อเนื่องของภูมิภาค และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและพื้นที่ภาคใต้

- 2) จุดที่ตั้งโครงการ ทางฝั่งตะวันตก จุดขึ้นของท่อขนส่งน้ำมันบริเวณ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเปรียบเทียบ 3 จุด ได้แก่ 1) บ้านทุ่งมะพร้าว 2) บ้านปอดาน และ 3) บ้านหารหัก และทางฝั่งตะวันออก จุดปลายท่อขนส่งน้ำมันบริเวณบ้านทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เส้นทางจากแยกทางหลวง # 44 - อำเภอกาญจนดิษฐ์ - ทางหลวง # 401 - ทางหลวงชนบท # 3009 - บ้านทุ่งไผ่
- 3) ตลาดเป้าหมายของการดำเนินการ ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศด้านตะวันออกอื่น ๆ รวมการใช้ 14.5 ล้านบาร์เรลวัน/
- 4) ลักษณะโครงการ จะมีลักษณะเป็นท่อส่งน้ำมันขนาด 1.5 ล้าน บาร์เรล วัน เส้นผ่าศูนย์กลาง/48 นิ้ว ระยะทางประเทศ 250 กิโลเมตร เงินลงทุน 880 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คลังน้ำมันทั้ง 2 ฝั่งมีความจุประมาณ 16 ล้านบาร์เรล) จ่ายน้ำมัน-วัน และทุนรับ/SPM) ฝั่งตะวันตกรับเรือขนาด 300,000 - 450,000 ตัน และฝั่งตะวันออกรับเรือขนาด 100,000-300,000 ตัน
- 5) ผลตอบแทนโครงการและค่าบริการผ่านท่อ เพื่อให้ผลตอบแทนการลงทุน (IRR on EQUITY) ร้อยละ 10 ค่าผ่านท่อเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.17 ดอลลาร์สหรัฐ บาร์เรล ภายใต้ข้อสมมติฐานอายุโครงการ/20 ปี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ)0.75) ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับ การขนส่งทางเรือโดยตรงจากตะวันออกกลาง(เอเชียตะวันออก-
- 6) การขนส่งผ่านระบบท่อ SELB สามารถแข่งขันได้กับการขนส่งโดยตรงจากตะวันออกกลางเอเชียตะวันออก ด้วยเรือ-ขนาด 80,000 -135,000 ตัน (มีจำนวนมากกว่า)786 ลำ ในปี 2546 และ จะเพิ่มเป็น 930 ลำ ในปี 2548) และจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งด้วยเรือขนาด 300,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับ การขนส่งโดยตรงจากตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก ประมาณ -0.33 ดอลลาร์สหรัฐบาร์เรล/
- 7) แนวทางการดำเนินงานต่อไป
 - (1) กระทรวงพลังงานเร่งเจรจากับรัฐบาลจีน เกาหลี และรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อหาความชัดเจนของปริมาณน้ำมันทั้งที่ 3 ประเทศ ตกลงจะขนส่งและสำรองน้ำมันผ่านระบบท่อ SELB (2) กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศประสานการจัดตั้งคณะทำงานร่วม 3 ประเทศ)ไทย จีน เกาหลี และ

ญี่ปุ่น ใน (2 ระดับ ได้แก่ ระดับ นโยบาย โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และระดับเทคนิค โดยผู้แทนจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติ 4 ประเทศ เพื่อร่วมหารือในรายละเอียดและแนวทางการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการและแผนการเงินเพื่อนำไปสู่การกำหนดสัดส่วนการลงทุนของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป)3) กระทรวงพลังงานเร่งจัดทำรายละเอียดด้านเทคนิคของจุดปลายและแนวท่อขนส่งน้ำมัน รวมถึงจุดที่ตั้งของถังเก็บน้ำมันโรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบและก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันให้แล้วเสร็จภายในปี 2551

23. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ แนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เห็นควรให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นภาครัฐเสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีหลักเกณฑ์ว่าควรเป็นรายการที่มีการใช้จ่ายในลักษณะดังต่อไปนี้

1) เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 5 ประการ คือ

- (1) ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
- (2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
- (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
- (4) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกยุติธรรม
- (5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ

2) เป็นรายจ่ายลงทุนที่สำคัญก่อให้เกิดผลในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

3) เป็นรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายประจำที่สำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยควรมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ไม่ควรทำให้เกิดภาระรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น (2) ไม่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป (3) เป็นรายการที่เคยเสนอขอตั้งงบประมาณมาแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรเป็น/โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล 4. ส่วนราชการหน่วยงานอื่น/รัฐวิสาหกิจ/ภาครัฐ มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที

2. ขั้นตอนในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นภาครัฐ (1) ให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นภาครัฐ จัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดำเนินการนั้นไม่ขัดแย้งหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กฎหมาย หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กฎหมาย หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขอรับความเห็นชอบ และรวบรวมจัดส่งให้สำนักงบประมาณดำเนินการ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2547 (2) ให้สำนักงบประมาณนำผลการพิจารณาคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2547 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการวิสามัญฯ ต่อไป

24. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณปี 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อใช้งบประมาณในการบริหารงานและดำเนินงานของศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศรวม 5 หน่วยงาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นชอบของสำนักงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 71,862,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารงานและดำเนินการของศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ ให้แก่ กรมการจัดหางาน กรมการกงสุล และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนาฝีมือ แรงงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของหน่วยงานเพื่อนำมาใช้ดำเนินการ

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะให้ความเห็นชอบในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้าง

ศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 71,862,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยแยกเป็นงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ กรมการจัดหางาน จำนวน 43,043,000 บาท กรมการกงสุล จำนวน 14,300 บาท กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 28,673,700 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นควรให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2547 มาดำเนินการ

25. เรื่อง โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน (การให้องค์การสวนยางเข้าทำประโยชน์จากสวนยางในป่าสงวนแห่งชาติ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

ให้กรมป่าไม้อนุญาตให้ องค์กรสวนยาง ใช้ประโยชน์พื้นที่สวนยางตามมติ (.ย.ส.อ) คณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มกราคม 2547 ที่เห็นชอบในหลักการโครงการแปลงสวนยางเป็นทุน เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันอนุญาต โดยเร็ว

อนุมัติให้ อเป็นผู้เข้าทำและเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากต้นยางและไม่ยาง ตาม .ย.ส. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะได้จากการปลูกแทนต้นยางเก่าที่ได้รับการสงเคราะห์ปลูกแทน

อนุญาตให้ อเป็นผู้ทำและเป็นผู้ใด .ย.ส. รับผิดชอบประโยชน์จากผลผลิตยาง และอื่น ๆ ที่ได้จากสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547

ที่ประชุมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณา ดำเนินการ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเคร่งครัดสำหรับกรณีการให้เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่ป่า ชดเชยค่าใช้จ่ายแก่ทางราชการเป็นค่าเช่าพื้นที่ป่าแทนการแบ่งรายได้จากการปลูกยางพารา จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปประสาน และหารือรายละเอียดกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วดำเนินการ ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการด้วยว่า พื้นที่ป่าที่จะดำเนินการภายใต้โครงการแปลงสวนยางเป็นทุนนี้ ต้องเป็นเฉพาะพื้นที่ป่าสงวน หรือป่าถาวร ซึ่งเกษตรกรได้เข้าไปปลูกยางพาราไว้และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เท่านั้น มิใช่พื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ควรสงวนรักษาไว้ให้เป็นพื้นที่ป่าตามธรรมชาติ

26. เรื่อง การพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแล้วมีมติ ดังนี้

รับทราบผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตามสาระสำคัญของโครงการเร่งรัดการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2546 และโครงการภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547

เห็นชอบให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ .ศ.2545 งบกลาง ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับเป็นค่าจ้างจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และค่าใช้จ่ายของสำนักงานเลขานุการโครงการจัดทำแผนแม่บทฯ โดยให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548

เห็นชอบโครงการที่เสนอขอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548 จำนวน 11 โครงการในวงเงิน 87.9 ล้านบาท โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอนของการขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่

คณะกรรมการหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ดำเนินงานด้านพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่สำคัญ ดังนี้

1.1 การพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

- (1) โครงการเร่งรัดพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2546 คณะรัฐมนตรีมีมติ)8 กรกฎาคม 2546) เห็นชอบในหลักการโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการปรับโครงสร้าง / เลขาธิการ) เศรษฐกิจและสังคมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งเป็นโครงการเร่งรัดพัฒนาหลุ่มน้ำ (ทะเลสาบสงขลา จำนวน4 โครงการ ในวงเงิน 21.4 ล้านบาท ได้แก่ โครงการปลูกป่าชายเลนและป่าพรุเพื่อฟื้นฟูปะบบนิเวศทะเลสาบสงขลา โครงการฟื้นฟูต้นน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โครงการสำรวจการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา และโครงการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ซึ่ง

การประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม ได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานที่ได้กำหนดแล้ว แต่ยังมีกิจกรรมที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วย

- (2) โครงการภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ประกอบด้วย 18 โครงการ วงเงิน 286.4 ล้านบาท ได้แก่ โครงการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์จากการเปิดปากกระวะ โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์บนพื้นที่ดอนโครงการนาร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และโครงการก่อสร้างถนนสาย พท 3037 (บ้านไสกลิ้งเป็นต้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานในภาพรวม (บ้านหัวป่า-สรุป ได้ว่ามีผลความก้าวหน้าร้อยละ 50-90

การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

- (1) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 เห็นชอบกับขอบเขตการศึกษา)TOR) โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท วงเงิน 16 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 3.2 ล้านบาท
- (2) การว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บท ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันราชภัฏสงขลาเป็นผู้ดำเนินการศึกษา คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือนสิงหาคม 2547
- (3) ผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาได้ดำเนินงานตามขอบเขตการศึกษาที่กำหนด โดยในระยะเริ่มต้นได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนรอบพื้นที่ลุ่มน้ำ และระหว่างการศึกษา ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บทฯ จนกระทั่งได้ร่างแผนแม่บทเบื้องต้น ซึ่งเป็นผลการศึกษาในรายงานชั้นกลาง)Interim Report) ซึ่งจำเป็นต้องนำไปผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง
- (4) กระบวนการและขั้นตอนในการจัดเตรียมการว่าจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา ได้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546

- (5) เนื่องจากงบประมาณสำหรับโครงการจัดทำแผนแม่บทฯ และค่าใช้จ่ายของสำนักงานเลขานุการฯ ดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ซึ่งตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีงบประมาณ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จให้งบประมาณในส่วนนี้พับไป แต่เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ 28 สิงหาคม 2546 และมีกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 27 สิงหาคม 2547 อาจจะมีผลทำให้การจัดทำแผนแม่บทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากในขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บทฯ นี้ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีผลทำให้ต้องมีการขยายเวลาการศึกษาและระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปอีก 6 เดือน

การขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมภายใต้กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

ประธานคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พลเอกชวลิต ยงใจไท้เสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำ (ยุทธศาสตร์ทะเลสาบสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จำนวน 41 โครงการ วงเงิน 558.2 ล้านบาท และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ในส่วนของแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 28 โครงการ วงเงิน 338.6 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอีกหลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญจึงจำเป็นต้องมีการขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 11 โครงการ วงเงิน 87.9 ล้านบาท

27. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้ธ.ก.ส. ได้รับเงินชดเชย

จากรัฐบาล โดยให้สำนักงานประมาณตั้งงบประมาณชดเชยให้ ธ.ก.ส. เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่งบประมาณปี 2546 เป็นต้นไป

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรูลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สรุปได้ ดังนี้

ระยะเวลาการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550) ทั้งนี้ จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ความไม่สงบทุกปี เพื่อมา กำหนดแนวทางและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกรรูลูกค้ารายคนทั้งหมดที่มีเงินคงเป็นหนี้อยู่กับ ธ .ส.ก. จำนวน 58,980 ราย เงินคงเป็นหนี้ จำนวน 6,079 ล้านบาท

แนวทางในการช่วยเหลือ

3.1 หนี้เงินกู้เดิม

- 1) เกษตรกรรูลูกค้าไม่ต้องชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในส่วนของต้นเงินที่ไม่เกิน 200,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550
- 2) ดอกเบี้ยในส่วนของต้นเงินที่ไม่เกิน 200,000 บาท ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 เกษตรกรรูลูกค้าไม่ต้องจ่าย รัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรรูลูกค้าให้แก่ ธ.ส.ก.
- 3) ดอกเบี้ยในส่วนของต้นเงินที่เกินกว่า 200,000 บาท ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 เกษตรกรรูลูกค้าจะต้องรับภาระเองตามชั้นลูกค้า

3.2 หนี้เงินกู้ใหม่ สามารถขอกู้เงินสัญญาใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุน ในการฟื้นฟูการผลิตหรือหาอาชีพใหม่ รายละเฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้ากำหนดชำระคืนเป็นรายปีไม่เกิน 3 ปี โดย รัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี

3.3 สำหรับดอกเบี้ยที่ค้างชำระก่อนเริ่มโครงการ

3.4 จะพิจารณากำหนดแผนการผ่อนชำระตามความเหมาะสมเป็นราย .ส.ก. ๆ ไป

3.5 จะให้การฟื้นฟูการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรรูลูกค้า .ส.ก.

28. เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอรายงานความคืบหน้าการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2547 - 12 กรกฎาคม 2547 สรุปได้ดังนี้

1. มาตรการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- 1.1 มาตรการปิดสถานีจำหน่ายน้ำมันหลังเวลา **24.00** น. มีสถานีจำหน่ายน้ำมันให้ความร่วมมือปิดบริการหลังเวลา 24.00 น - .05.00 น รวม .4,393 สถานี หรือคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 62.6 (รายงานครั้งก่อน 3,570 สถานี และจากการสำรวจทั่วประเทศพบว่าช่วยให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันได้ลง (รวมทุกผลิตภัณฑ์)5.8%
- 1.2 มาตรการปิดไฟป้ายโฆษณาหลังเวลา **22.00** น. สมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา มีสมาชิกจำนวน 125 ราย เป็นเจ้าของป้ายโฆษณารวม 1,040 ป้าย ปิดไฟสองป้ายโฆษณาหลังเวลา 22.00 น ไปแล้วรวม .728 ป้าย
- 1.3 มาตรการปิดไฟถนน กรมทางหลวงได้แจ้งให้ 15 เขต 88 แขวงทางหลวง ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ยกเว้นบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ย่านชุมชน โรงงาน บริเวณมอเตอร์เวย์ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม สะพานกลับรถต่างระดับ บริเวณทางแยกและทางโค้ง
- 1.4 มาตรการเพิ่มภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่ กระทรวงการคลังได้เชิญผู้ประกอบการรถยนต์มาหารือเรื่องโครงสร้างภาษีใหม่ รถประหยัดพลังงานที่ใช้นวัตกรรมใหม่ แก๊สธรรมชาติ พลังงานไฮโดรเจน หรือไฟฟ้า เสียภาษีรถยนต์ กำหนดจะเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราเดียวกันทุก ซีซี คือ 15% ซึ่งต่ำกว่ารถยนต์นั่งบุคคลธรรมดา สำหรับประเภทรถยนต์นั่งสำเร็จรูป ซึ่งจะรวมรถตู้ 7 ที่นั่งไม่เกิน 11 ที่นั่ง และรถออฟโรด กำหนดจะเก็บภาษีสรรพสามิตตามขนาด ซีซี.
- 1.5 มาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้นำในการประหยัดพลังงาน

1) ให้นำหน่วยงานรัฐลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน

คณะรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันในหน่วยงานลงให้เห็นผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และให้รกราชการปรับปรุงรถเก่าหรือซื้อรถใหม่โดยคำนึงถึงการเลือกใช้พลังงานทางเลือก เช่น NGV และ Gasohol ด้วย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 กระทรวงพลังงานได้จัดประชุมติดตามผลลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของทุกส่วนราชการ โดยแนะนำวิธีจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานต้องสำรวจสถิติการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน และนำมาพิจารณาลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ได้มากที่สุด แล้วกำหนดเป้าหมายที่จะลดใช้พลังงานแล้วทำให้เต็มที่ ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันให้กระทรวงพลังงานทราบเป็นประจำเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลงมือปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานได้มอบโล่รางวัลหน่วยงานประหยัดพลังงานดีเยี่ยมให้กับ 13 หน่วยงาน จาก 284 หน่วยงาน (ที่ลดใช้พลังงานได้มากกว่า 10% เทียบกับปริมาณการใช้ในปี 2544

กระทรวงพลังงานกำลังรวบรวมจำนวนรถยนต์และปริมาณการค่าใช้จ่าย สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซธรรมชาติกับรถราชการ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบกลางมาใช้ในเรื่องดังกล่าวได้

2) กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดไฟฟ้า

"โครงการประหยัดไฟค่าไร 2 ต่อ" กระตุ้นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท"ปริมาณ .และกฟภ .ในเขตของ กฟน "บ้านอยู่อาศัย 14 ล้านครัวเรือน ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า

หากครัวเรือนใดประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยไฟฟ้าเฉลี่ยของบ้านตนเองใน 3 เดือน คือ เดือนมิถุนายน) กรกฎาคม และสิงหาคม 2544) ก็จะได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ของค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

ผลจากโครงการระยะแรก เดือนกันยายน) 2544 ถึง สิงหาคม 2545) มีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับส่วนลด 4,648,454 ครัวเรือน ประหยัดไฟฟ้าได้ 3,067.56 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นเงิน 9,089.86 ล้านบาท จำนวนเงินส่วนลดค่าไฟฟ้าที่กระทรวงพลังงานจ่ายไป 1,679.42 ล้านบาท

จัดกิจกรรมเปิดตัว โครงการประหยัดไฟค่าไร"2 ต่อ ระยะที่ 2" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2547

หากครัวเรือนใดประหยัดไฟฟ้าของบ้านตัวเองได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาแล้ว จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟฟาร้อยละ 20 ของหน่วยไฟฟ้าที่ลดลงได้ในเดือนนั้น

กระทรวงพลังงานจะนำตัวเลขการใช้ไฟฟ้ามาเทียบปริมาณการใช้และวิเคราะห์เหตุผลที่จำนวนหน่วยใช้ลดลง เพื่อทราบผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของประชาชน

2. การใช้พลังงานทดแทน

2.1 Biodiesel

- 1) แผนส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน** กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ปี 2547- 2572 โดยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้สูงสุด 400,000 ไร่ต่อปี และในปี 2552 จะเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็น 3.6 ล้านไร่ ซึ่งทดแทนได้ 1% และในปี 2557 ทดแทนได้ 3% ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่กระทรวงพลังงานประมาณการไว้ นอกจากนี้กระทรวงพลังงานและกระทรวงเกษตรฯ จะร่วมกันพิจารณาแนวทางอื่นเพื่อเร่งการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการนำมาใช้ผลิตไบโอดีเซล
- 2) การพัฒนาด้านไบโอดีเซล** จัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้น้ำมันพืชใช้แล้วจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านทำแคหมู เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ประมาณวันละ 2,000 ลิตร ผสมไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 2 จำหน่ายในราคาต่ำกว่าน้ำมันดีเซลลิตรละ 30 สตางค์ เบื้องต้นจะให้รถสองแถวรับจ้าง 1,200 คัน เข้าร่วมโครงการ จากนั้นกระทรวงพลังงานจะขยายผลไปยังจังหวัดต่าง ๆ เช่น ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี รวมทั้งรถของ ขสมก.
- 3) ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านไบโอดีเซล** ประเทศบราซิล สนใจที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและขยายตลาดเอทานอลในเอเชีย รวมทั้งเทคโนโลยีผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้เอทานอล และประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2547 กระทรวงพลังงานจะจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้าน Biofuel โดยประเทศบราซิลจะประสานและเชิญนักธุรกิจ/นักวิชาการด้านเอทานอลมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายไทย และไทยจะประสานและเชิญกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใน ASEAN รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วย

2.2 NGV เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งได้สรุปการประชุมโดยมีข้อเสนอเพื่อเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่ใช้ NGV เช่น ลดอากรนำเข้าสำหรับอะไหล่สำรอง ยกเว้นอากรนำเข้าและภาษีสรรพสามิต เครื่องยนต์ ราคา NGV ส่วนเพิ่ม นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี และลดหย่อนภาษีรถยนต์ กระทรวงพลังงานจะประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม ด้าน

มาตรการภาษีสรรพสามิตของเครื่องยนต์ที่ใช้ NGV เพื่อจูงใจให้มีผู้ใช้มากขึ้น โดยข้อสรุปเบื้องต้นจากกรมสรรพสามิตลดหย่อนพลังงานที่ใช้ในนวัตกรรมใหม่ อาจเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมดคือ 15%

29. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงานราชการภายใต้สังกัด กระทรวงการคลัง 5 แห่ง ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ และ กรมบัญชีกลาง ดังนี้

กรมศุลกากร ได้ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนกองทัพและประชาชน ได้แก่ การนำเรือศุลกากร ไปใช้ในการลาดตระเวน การปันส่วนน้ำมัน (เรือเร็ว และเรือยาง) ดีเซลและน้ำมันปาล์ม การบริจาคเงินให้แก่โรงเรียน จำนวน 600,000 บาท รวมทั้ง การจ้างคนในพื้นที่เป็นลูกจ้างของกรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต ได้จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรม ค่านิยม ภาษาท้องถิ่น ของประชาชนในเขต (ยาวี)3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนส่งเสริมสินค้า OTOP ประเภทน้ำผัก และผลไม้

กรมสรรพากร ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยการเร่งรัดคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มได้คืนให้ผู้ประกอบการแล้ว 35.6 ล้านบาท จากจำนวน 186.33 ล้านบาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืนภาษีให้แล้ว ร้อยละ 99.32 เหลืออีกเพียงเล็กน้อย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้เสียภาษี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีของผู้ประกอบการ หากไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดเวลา

กรมธนารักษ์ จัดทำโครงการที่ราชพัสดุเพื่อสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชพัสดุ การสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างตามยุทธศาสตร์หรือตามความต้องการของจังหวัด และการจัดหาที่อยู่อาศัยและหรือที่ทำกินให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อย

กรมบัญชีกลาง ได้ให้การช่วยเหลือ ดังนี้

5.1 อนุมัติสิทธิในการนับเวลาราชการทวิคูณแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศกฎอัยการศึก

- 5.2 จ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ในอัตรา (.สปพ)1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ให้แก่ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547
- 5.3 กำหนดเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนเพิ่มเติมให้แก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำตามข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด หรือแผนปฏิบัติการที่ส่วนราชการกำหนด โดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนในอัตรา 2,500 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ในข้อ 5.2 และ 5.3 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 2,500 บาท
- 5.4 สำหรับผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ นอกจากในข้อ 5.2 และ 5.3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สมควรได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน โดยให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตรา 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน และหากเป็นผู้ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ได้รับเงินพิเศษเพิ่มเติมอีก 2,500 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2,500 บาท ต่อคนต่อเดือน
- 5.5 จ่ายเงินช่วยเหลือจากโครงการเพื่อการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลากพิเศษ เช่น ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ การประกันชีวิตให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างประจำ และจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- 5.6 ได้อนุมัติการช่วยเหลือบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ

30. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ดังนี้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการให้สินเชื่อแก่ (.ธอท) ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โครงการสินเชื่อเพื่อ SMEs โครงการสินเชื่อเพื่อการค้าส่งและค้าปลีก โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาล โครงการสินเชื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการสินเชื่อเพื่อสุขภาพ โครงการสินเชื่อตลาดเงิน และตลาดทุน และโครงการสินเชื่อระบบสาธารณสุขภาค พร้อมทั้งได้บริจาคอุปกรณ์การเรียน และคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้ให้สินเชื่อแก่ลูกค้า (.ธสน) ส่งออกในพื้นที่ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และให้ลูกค้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ให้ (.ธพว) การสนับสนุนสินเชื่อ OTOP ในวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียนในการผลิตสินค้า และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บริษัทรวมค้าปลีกเข้มแข็ง จำกัด)Allied Retail Trade : ART) เลือกซื้อสินค้าไปไว้ในร้าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิดการค้าขายมากขึ้น

บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ (บรรษัทฯ) ผู้ประกอบการแล้ว จำนวน 4.5 ล้านบาท พร้อมทั้งช่วยเหลือลูกค้าบรรษัทฯ โดยการผ่อนปรนการชำระหนี้สินเชื่อคงค้าง จำนวน 198.7 ล้านบาท และงดคิดดอกเบี้ยเพิ่มจากการผิดชำระหนี้

ธนาคารออมสิน ออมส.๕) ินจะให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่มี (ความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี โดยจะเปิดให้สมัครรับทุนได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป จังหวัดละ 300 ทุน รวม 900 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9 ล้านบาท และมีการจัดตั้งกองทุน สนับสนุนการศึกษาจำนวน 1,000 ล้านบาท สำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท ทุนละ 60,000 - 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน 15 ปี นับจากวันเริ่มประกอบอาชีพ และการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบียของประชาชนใน 3 จังหวัด จังหวัดละ 100 คน รวม 300 คน คนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร (.ส.ก.๕) ที่เป็นลูกค้าในการปรับโครงสร้างหนี้ และสนับสนุนภารกิจด้านการศาสนาอิสลาม และสังคมมุสลิม

อนึ่ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนทางการเงินในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ใน 9 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 108 แห่ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 464 ล้านบาท

31. เรื่อง การแก้ไขปัญหาโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแก้ไขปัญหาโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้ ศธ. ใช้จ่ายเงินเหลือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบบุคลากร โครงการผู้เกษียณอายุราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,028,254,060 บาท เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงในจังหวัด นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2547 โดยด่วน โดยขอให้ทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่ามีเหตุการณ์ลอบวางเพลิงโรงเรียน ทำให้โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 เสียหาย 14 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 2 เสียหาย 2 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 1 เสียหาย 1 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 เสียหาย 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 โรงเรียน

32. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการสร้างงานและอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามกรอบหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มีการดำเนินการและมีผลเกิดขึ้นต่อประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 สรุปได้ดังนี้

1. การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการสร้างรายได้

- 1.1 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของทั้ง 3 จังหวัด จำนวน 10 กลุ่ม หมุนเวียนนำสินค้ามาจำหน่ายที่ห้างเทสโก โลตัส และห้างแม็คโคร ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้สินค้าของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้ผลิตในท้องถิ่นมีช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนมากขึ้นและต่อเนื่อง

โดยหน่วยงานในพื้นที่บริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งในระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2547 มียอดจำหน่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,032 บาท

1.2 จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ร่วมมือกันจัดงาน "OTOP นรา ยะลา ตานี เทอดไทองค์กราชีนีในระหว่างวันที่ " 25-27 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานนำกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า นอกจากนี้ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการส่งออกขอให้เชิญชวนนักธุรกิจและ Intertrader มาร่วมงานและเจรจากับผู้ผลิตสินค้าของ 3 จังหวัดในงานดังกล่าวด้วย

1.3 หน่วยงานในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องชั่งตวงวัด ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกษตรกร จำนวน/141 คน และนำผู้แทนกลุ่มฯ ศึกษาดูงานด้านการตลาด จำนวน 29 ราย

2. ด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า

2.1 หน่วยงานใน 3 จังหวัด มีการเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจบริการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาลำดับรายได้ของเกษตรกรภาคใต้ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยการวางระบบและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในด้านการบริหารการจัดการการตลาดแก่ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร อุทยานธรณีวิทยา และสนับสนุนอุปกรณ์ตกแต่งร้านและอุปกรณ์ในการทำธุรกิจ ใน 3 จังหวัด

3. ด้านการส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

3.1 หน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งเสริมกลุ่มผู้ค้าชายแดนรายใหม่ทำการค้ากับประเทศมาเลเซียซึ่งมีการส่งออกสินค้าตัวใหม่ ๆ ไปประเทศมาเลเซีย ได้แก่ นำปลา เครื่องดื่มชูกำลัง โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉพาะในส่วนนี้จำนวน 1,216,000 บาท และอำนวยความสะดวกในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อสนับสนุนการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซียไปแล้ว จำนวน 530 ฉบับ - มกราคม)17 มิถุนายน 2547)

3.2 หน่วยงานในจังหวัดปัตตานีประสานผู้ประกอบการส่งออกรายย่อยในจังหวัดไปเจรจาธุรกิจการค้ากับนักธุรกิจประเทศมาเลเซียในเดือนกรกฎาคม 2547 เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนของจังหวัด

4. ด้านการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน (ด้านราคาปัญหาการขาดแคลนและการกักตุนสินค้า ด้านการประกันภัย)

4.1 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้ประสานห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท จัดมุมสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดละ 1-2 แห่ง มีแผนดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2547

4.2 ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการกำกับดูแลราคาสินค้าบริการและการ/ ซ้ำตวงวัด เพื่อเป็นการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัด มิให้ ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องราคาและน้ำหนักของสินค้า ซึ่งได้ตรวจสอบ ผู้ประกอบการจำนวน 1,729 ราย ไม่พบผู้กระทำความผิด ส่วนการตรวจสอบเครื่อง ซ้ำตวงวัด ณ ตลาดสด โรงสี และผู้ประกอบการค้าพืชไร่ จำนวน 12,377 ราย 13,875 เครื่อง ยึดเครื่องซึ่งที่ไม่ถูกต้อง 102 เครื่อง และผูกบัตรห้ามใช้ 103 เครื่อง มีแผนการอบรมแนะนำเรื่องเครื่องซ้ำตวงวัดให้แก่เกษตรกรใน 3 จังหวัด ในช่วงเดือนกรกฎาคม กันยายน -2547 จำนวน 3 ครั้ง ในส่วนของศูนย์บริการ ประชาชน (Call Center) ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้าและเครื่อง ซ้ำตวงวัด

4.3 ได้ช่วยเหลือและดูแลผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องการประกันภัยและ ประกันชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องการไกลเกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท การ ร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

5. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและพัฒนาตามศักยภาพของ

จังหวัด คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 อนุมัติแผนงาน/โครงการตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2-5 จำนวน 75 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงพาณิชย์ 5 โครงการ ที่ต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2547 ขณะนี้อยู่ ระหว่างจัดทำรายละเอียดเบิกเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติการในแต่ละโครงการส่ง ฝ่ายเลขานุการ รวบรวม ได้แก่

5.1 โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าระดับอำเภอ)60 ล้านบาท(

5.2 โครงการจัดสร้างห้องเย็นจังหวัดยะลา)5 ล้านบาท(

5.3 โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า)6 ล้านบาท(

5.4 โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจบริการ)13 ล้านบาท(

5.5 โครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์)20 ล้านบาท(

6. การแก้ไขปัญหาการค้าผลไม้

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการค้าผลไม้ใน 3 จังหวัดภาคใต้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาการค้าล่องกอง ลางสาด ปี 2547 โดยนำเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย ให้

จังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ 5 ล้านบาท ไปดำเนินการซื้อลองกอง
กลางสาด จากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ในราคานำตลาดและนำไปกระจายและ
จำหน่ายยังจังหวัดปลายทาง โดยให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าขนส่งตามที่
จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 3 ระยะเวลาดำเนินการในเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2547

7. การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจการค้า

กระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พลิกฟื้นสถานการณ์กลับสู่
ความเจริญรุ่งเรืองได้เร็วที่สุด โดยการสร้างโอกาส สนับสนุนให้ประชาชนได้มีการจ้าง
งาน สร้างอาชีพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ซึ่งมีแนวทางดำเนินการ
ดังนี้

- 7.1 จัดตั้งศูนย์พัฒนาพาณิชย์ทักษิณ เป็นศูนย์ในการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์
ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการค้าแก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีกิจกรรมเป็นศูนย์จัดแสดง จำหน่ายสินค้า เป็นสถานที่
เจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจกับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็น
สถานที่ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การบริหาร
จัดการ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การ
ประกันภัย การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นศูนย์เชื่อมโยง เป็นแหล่ง
รวบรวมและกระจายผลผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2 จัดตั้งอาสาพาณิชย์ทักษิณ โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการ/ผู้นำชุมชน/
จังหวัดละ (.พท.อส) เยาวชนให้เป็นอาสาพัฒนาพาณิชย์ทักษิณ/ประชาชน 200
คน รวม 600 คน เพื่อเป็นเครือข่ายการดำเนินงานกิจกรรมด้านการค้าการตลาด/
ของกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งขยายผลสู่ประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งเยาวชน
ได้มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ ถ่ายทอด เพื่อให้
กลไกด้านการพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ใช้ในการประกอบอาชีพให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

33. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) (น้ำมันแก๊ซโซลล์ที่มีเอทานอลผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ ..) (น้ำมันแก๊ซโซลล์ที่มีเอทานอลผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ดำเนินการต่อไปได้

ร่างประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ซึ่งร่าง ประกาศกระทรวงการคลังมีสาระสำคัญคือ แก๊สประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 64) ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2544 โดยให้ปรับส่วนผสมของ เอทานอลในน้ำมันแก๊สโซฮอล์จากไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 และ ให้เสียภาษีในอัตราตามปริมาณลิตรละ 3.3165 บาท เท่าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมแก๊สโซฮอล์

34. เรื่อง การดำเนินงานโครงการที่ราชพัสดุเพื่อสันติสุข 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ของกรมธนารักษ์

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินงานโครงการที่ราชพัสดุเพื่อ สันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมธนารักษ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมี มติอนุมัติโครงการการดำเนินงานโครงการที่ราชพัสดุเพื่อสันติสุข 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ของกรมธนารักษ์ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2547 งบกลาง ให้หน่วยงานต้นสังกัด ภายในวงเงินรวม 356.00 ล้านบาท (สามร้อยห้า สิบหกล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารราชพัสดุซึ่งเป็นกิจกรรมเร่งด่วน ลำดับแรก

35. เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของภาคใต้ที่มีศักยภาพสูง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราสู่ความเป็นเลิศและให้เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูเก็ตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนายางพาราสู่ความเป็นเลิศและให้เป็นศูนย์กลาง ยางพาราโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมปลายน้ำ และเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ในการผลิตและการตลาดยางผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยาง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตยางไม้ต่ำกว่า 300 กก./ไร่ ภายใน 5 ปี รวมทั้งมีการใช้ยาง

ธรรมชาติภายในประเทศเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 5 ปี และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เป็นระบบ และทันสมัย

สำหรับแนวทางการพัฒนานั้น เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศสูง และมีผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก จึงควรกำหนดให้ยางพาราเป็นพืชยุทธศาสตร์ของประเทศและเพื่อสร้างความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย จึงควรขยายกรอบการพัฒนาประเทศไทยจากการเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของโลก (World Center of Rubber Products) ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 มีนาคม 2547 ให้มีการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจรมากขึ้นตามแนวทาง ดังนี้

- 1) พัฒนาด้านการผลิตยางและผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นต้น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) และคุณภาพการผลิต
- 2) สร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ และการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ โดยมียางล้อผลิตภัณฑ์จากน้ำยางชั้น และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ เป้าหมายและเร่งวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต อาทิ ไบโอบีโตน้ำยางสด วัสดุวิศวกรรม
- 3) พัฒนาด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพตลาดกลางยางพาราและตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ยางธรรมชาติทดแทนได้ และการส่งเสริมการส่งออกของผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย
- 4) การบริหารจัดการ เร่งรัดจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้น โดยเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยให้สามารถเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนายางพาราของประเทศอย่างครบวงจร โดยเน้นบทบาทด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์ไม้ยาง ตลอดจนทั้งเครือข่ายวิสาหกิจ มีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางให้เพียงพอ และจัดทำฐานข้อมูลยางพาราให้เป็นระบบและทันสมัย ทำให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจรให้ได้เงินจากกองทุน CESS โดยให้ยึดหลักประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานเป็นสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภูเก็ตอย่างยั่งยืน

1) สถานการณ์และประเด็นปัญหา

- (1) รายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอลดตัวลงอย่างรวดเร็วในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมา โดยอัตราการเติบโตของ

นักท่องเที่ยวลดจากร้อยละ 15.89 ในปี 2542 เหลือร้อยละ 1.51 ในปี 2546 และอัตราการเติบโตของรายได้ลดลงจากร้อยละ 27.21 ในปี 2542 เหลือ ร้อยละ 0.9 ในปี 2546

(2) ประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนในปัจจุบัน คือ 1) ระบบการคมนาคมขนส่งไม่สะดวกและได้มาตรฐาน 2) บริการน้ำประปาไม่เพียงพอ 3) มลภาวะจากน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยว 4) ขาดการควบคุมการใช้ที่ดินในชุมชนที่ผังเมืองหมดอายุการบังคับใช้

2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ของภูเก็ตให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพิ่มอัตราการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

(1) เร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนเพื่อให้ภูเก็ตดำรงสถานภาพ "มหานครการท่องเที่ยว" ระดับโลกอย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสถานีขนส่งให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตให้เหมาะสมต่อการรองรับเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศและปรับปรุงท่าเรืออ่าวปอให้สะดวกและปลอดภัย

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประปาโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ และคลองกะทะควบไปกับการพัฒนาระบบการผลิตและการให้บริการประปาให้เพียงพอ

แก้ปัญหาการควบคุมการใช้ที่ดินในชุมชนที่ผังเมืองหมดอายุการบังคับใช้โดยการนำพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้อย่างเข้มข้น

(2) เพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้จากบริการพื้นฐาน ICT และกิจกรรมด้านประวัติศาสตร์ อาหารและกีฬา

กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม Software ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานกลางชนะศึกและการจัดแสดงเหตุการณ์จำลองย้อนประวัติศาสตร์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายกิจกรรมการท่องเที่ยว

พัฒนาศูนย์กลางการเทียบท่าและส่งออกปลาทูน่าที่ได้มาตรฐาน และ
พัฒนาศูนย์กลางตลาดอาหารทะเล (Seafood Market Center)
เพื่อเสริมการท่องเที่ยว

จัดตั้งหน่วยตลาดมืออาชีพเพื่อดำเนินการทำตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมาย เช่น กลุ่มทัวร์สุขภาพ เป็นต้น

(3) **คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลการพัฒนา**

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนเติบโตใหม่ เช่น เชียงทะเล กม
ลาธิษฐาน และฉลองราไวย์ ฯลฯ

เร่งจัดทำและบังคับใช้ผังเมืองรวมภูเก็ตและผังเมืองเฉพาะชุมชนอย่าง
เข้มงวด

ศึกษาเพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)
ของเกาะภูเก็ต และศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนากลุ่มพื้นที่ภูเก็ต -
กระบี่ - พังงา

36. เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 44

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 44 ตามรายงานของกระทรวงกลาโหม พลเอก เศษฐา ฐานะจาโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ฝ่ายไทย เป็นประธานร่วมกับ H.E.Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Hj Abdul Razak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ฝ่ายมาเลเซีย จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้รับมอบหมายงานให้คณะกรรมการระดับสูง ดำเนินการ ดังนี้

กระชับความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคง เพื่อทำให้ความสงบกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนโดยการประสานงานอย่างใกล้ชิด และการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ

กำกับดูแลให้มีการลาดตระเวนร่วมตามพื้นที่ชายแดนตลอดปี

กำกับดูแลจุดตรวจร่วมตามแนวชายแดน

กำกับดูแลให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค เสนอระเบียบปฏิบัติประจำ ฉบับ
สมบูรณ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 82 เพื่อขอความ
เห็นชอบ และมอบให้หน่วยงานระดับสูงของทั้งสองฝ่าย รับรองก่อนนำไปปฏิบัติ

อำนวยความสะดวกในการจัดชุดนายทหารติดต่อประจำ สำนักงานชายแดนมาเลเซีย
ไทย ที่เมือง อลอร์สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

37. เรื่อง บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ The Unitat De Prevencio Del Blanqueig (UPB) ประเทศ อันดอร์รา)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน
ปปง.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ
The Unitat De Prevencio Del Blanqueig (UPB) ประเทศอันดอร์รา)

ในโอกาสนี้ สำนักงาน ปปง. รายงานว่า หน่วยงาน Financial Intelligence Unit
ประเทศอันดอร์รา คือ The Unitat De Prevencio Del Blanqueig (UPB) ได้ให้ความ
เห็นชอบกับร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวของประเทศไทย โดยที่ไม่มีเงื่อนไข/
เพิ่มเติมเนื้อหาใด ๆ ทั้งสิ้น

38. เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลและติดตาม การดำเนินการตามนโยบาย

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 173/2547 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายสั่งการและ (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา1) การแก้ไขปัญหาความยากจน 2) การแก้ไข
ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศาสนาให้เป็น
หลักในการพัฒนาจิตใจของประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี นายว)ันมุหะมัดนอร์ มะทาเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายสั่งการและ (
ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา1) เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม 2) การ

ใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินดอนเมือง 3) เรื่องแรงงานผิดกฎหมาย 4) เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาเป็นผู้กำกับดูแล (นโยบายสั่งการและติดตามการดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายสั่งการและ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา 1) เรื่องการปฏิรูปผลิตผลทางเกษตร 2) เรื่องการปฏิรูปการศึกษา 3) เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ 4) การระดมบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพัฒนาประเทศ 5) การสนับสนุนเด็กนักเรียนนักศึกษา นักเรียนทุนรัฐบาลมาร่วมพัฒนาประเทศ 6) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน

รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ (ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์) กำกับดูแลนโยบายสั่งการและติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา 1) เรื่องการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2) เรื่องโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการบ้านมั่นคง/3) ยุทธศาสตร์งานด้านการศึกษา 4) เรื่องการจัดระเบียบสังคม 5) เรื่องการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6) ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและหน่วยงานอื่นในการดำเนินการตามข้อ 4) และ 5) รวมทั้งประชุมและกำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติ

รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายสั่งการและ (ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ) ติดตามการแก้ไขปัญหา 1) การเร่งรัดการดำเนินการตามผลการเจรจาและข้อตกลงทางการค้า (FTA) 2) การจัดหาที่ดินสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 3) เรื่องบูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายสั่งการและ (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา 1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนากีฬาของชาติ 2) การดำเนินการปราบปรามร้านค้าที่มีพฤติกรรมหลอกลวงนักท่องเที่ยว 3) การเร่งรัดการดำเนินการตามผลการเจรจาระหว่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายสั่งการ และ (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา 1) เรื่องการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ 2) เรื่องการปฏิรูประบบราชการและกฎหมาย 3) โครงการนำร่องเอกอัครราชทูตเพื่อการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ

ในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ให้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่รับผิดชอบในภารกิจนั้น ๆ โดยตรงอยู่แล้วในการเร่งรัด ขอข้อมูล แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายดังกล่าว สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นระบบครบวงจรด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

ตลอดจนรายงานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งเสนอมาตรการเร่งรัด ป้องกันและแก้ไขด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องมีอำนาจสั่งการใด ๆ แทนนายกรัฐมนตรีก็ให้ดำเนินการไปได้เท่าที่จำเป็น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป

39. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 174/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

1. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

- 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ การยกเลิกหรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งการจัดให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม หรือส่งเสริมการพัฒนาประเทศ หรือสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
- 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ การให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจกฎหมาย และระบบการอำนวยความสะดวกของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเท่าเทียมกัน
- 1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ ให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และต่อเนื่อง
- 1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ หากข้อเสนอใดนำไปสู่การยกเลิกหรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการจัดให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ ก็ให้ยกร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นเสนอมาเพื่อพิจารณาด้วย

2. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการมีอำนาจ ดังนี้

- 2.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลให้ดำเนินการเรื่องอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบหรือให้ความเห็นชอบ
- 2.2 ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐส่งเอกสาร ข้อเท็จจริง หรือความเห็น ตลอดจนขอให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่แต่งตั้งตามข้อ 2.1 ได้

3. วิธีดำเนินการ

- 3.1 ในกรณีที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามคำสั่งนี้มีกรรมการหรืออนุกรรมการมาประชุม ตั้งแต่จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
- 3.2 ให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งในสามเดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการ
- 3.3 ในการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 2.1 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

40. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 8 คณะ

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 172/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 8 คณะ ขึ้นใหม่ ดังนี้

1. พลเอก ขวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ)

อำนาจหน้าที่

- 1) พิจารณาถ้อยแถลงเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อเอกอัครราชทูตไทยบุรณภาพแห่งอาณาเขต กิจการทหาร กิจการตำรวจ การรักษาความมั่นคงภายใน การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงิน การศาสนา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การภาษีอากร สถาบันการเงิน การลงทุน และนโยบายรัฐวิสาหกิจ ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
- 2) ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นนโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การเมือง การปกครอง การศาสนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และบทบัญญัติใน

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 76 มาตรา 78 และมาตรา 83 และมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายคมนาคมและแรงงาน)

อำนาจหน้าที่

- 1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และแรงงาน ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
- 2) ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นนโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร แรงงาน และ บทบัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 75 มาตรา 78 มาตรา 83 และมาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายความสงบเรียบร้อยและกระบวนการยุติธรรม)

อำนาจหน้าที่

- 1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรม ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
- 2) ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นนโยบายตามข้อ 1) ของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม และ บทบัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 72 มาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 81 และมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

4. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม)

อำนาจหน้าที่

- 1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการศึกษา การเกษตร การสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ จัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
- 2) ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็น นโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบทบัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 81 มาตรา 84 และ มาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

5. ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่ายสังคม วิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี)

อำนาจหน้าที่

- 1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข หรือที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนที่จะ นำเสนอคณะรัฐมนตรี
- 2) ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็น นโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสังคม สาธารณสุข การวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบทบัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 และมาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

6. ร้อยเอกสุชาติ เชาววิศิษฐ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 (ฝ่ายพลังงาน อุตสาหกรรมและการพาณิชย์)

อำนาจหน้าที่

- 1) พิจารณากลับกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวข้องพันหรือมีผลกระทบต่อพลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต การนำเข้าและการส่งออก การหารายได้เข้าประเทศ และการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
- 2) ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นนโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การคุ้มครองผู้บริโภค และบทบัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 83 และมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

7. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการกลับกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายการต่างประเทศ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา)

อำนาจหน้าที่

- 1) พิจารณากลับกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวข้องพันหรือมีผลกระทบต่อ การต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศ การให้หรือขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
- 2) ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นนโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา และบทบัญญัติในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา 74 มาตรา 79 มาตรา 81 และมาตรา 83 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

8. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการกลับกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 8 (ฝ่ายกฎหมาย ระบบราชการและการประชาสัมพันธ์)

อำนาจหน้าที่

- 1) พิจารณากลับกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวข้องพันหรือมีผลกระทบต่อ การพัฒนา ระบบราชการ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน และการพิจารณาข้อเสนอของศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
- 2) ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นนโยบายตามข้อ 1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน และบทบัญญัติในหมวด

5 แผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 81 และมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

41. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้แต่งตั้ง นายอุทิศ กาญจนกุญชร ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง แทน นางเสริมสุข ชลวานิช ที่เกษียณอายุราชการ โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนางเสริมสุข ชลวานิช ต่อไป

2. ข้าราชการการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายธนกร นันท์ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสวัจน์ ลิปตพัลลภ) 2. นายพิสุทธิ ชลากรกุล เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายสวัจน์ ลิปตพัลลภ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป

3. ข้าราชการการเมืองกระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้แต่งตั้ง นายดล เหดระกุล เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)